

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒  
ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า

ผู้มาประชุม

๑ นายมูล	ตาสาย	ประธานสภา	มูล	ตาสาย
๒ นายสุรศักดิ์	พยัพเสียง	รองประธานสภา	สุรศักดิ์	พยัพเสียง
๓ นางผ่องศรี	บุญเรือง	สมาชิกสภา (เขต ม. ๒)	ผ่องศรี	บุญเรือง
๔ นายสังเวียน	ทรายวิชัย	สมาชิกสภา (เขต ม. ๔)	สังเวียน	ทรายวิชัย
๕ นายวิโรจน์	โพธิยอด	สมาชิกสภา (เขต ม. ๕)	วิโรจน์	โพธิยอด
๖ นายสมชาย	ดินิล	สมาชิกสภา (เขต ม. ๖)	สมชาย	ดินิล
๗ นายสุทธิชัย	ปุกแก้ว	สมาชิกสภา (เขต ม. ๗)	สุทธิชัย	ปุกแก้ว
๘ นายยุทธนา	ศรีศักดิ์ตามงคล	สมาชิกสภา (เขต ม. ๘)	ยุทธนา	ศรีศักดิ์ตามงคล
๙ จ.ส.อ. ชาญณรงค์	ปาโพธิ์ชัน	เลขานุการสภา	จ.ส.อ.ชาญณรงค์	ปาโพธิ์ชัน

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

หมายเหตุ จำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ๘ คน / มาประชุม ๘ คน / ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นายทง	ตาสาย	นายก อบต.เวียงห้า	ทง	ตาสาย
๒ นางสาวแสงจันทร์	ศรีวิชัยเชียร	รองนายก อบต.เวียงห้า	แสงจันทร์	ศรีวิชัยเชียร
๓ นายศิวกกร	กันทะวงค์	เลขานุการนายก อบต.เวียงห้า	ศิวกกร	กันทะวงค์
๔ นายประพันธ์	สุภาวดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ประพันธ์	สุภาวดี
๕ นางสาวเยาวเรศ	คำพร	นักจัดการงานทั่วไป	เยาวเรศ	คำพร

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ มีสมาชิกสภามาประชุมครบตามจำนวนที่มี ๘ คน ถือเป็นองค์ประชุม  
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๕)

มติที่ประชุม รับรองด้วยคะแนน ๗ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง โดย  
ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า  
จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑.เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒.เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. เรื่อง ตลาด  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔.เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๕.เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๖.เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕  
ในวาระที่ ๒ “ขั้นแปรญัตติ” (ปรึกษาเรื่องตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่  
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง  
อื่น)

**ประธานสภา** เชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา  
**นายสุรศักดิ์ พัยพิเสียง** ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติได้กล่าวรายงานผลพอสรุป  
สาระสำคัญหลักได้ดังต่อไปนี้

- ๑) คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ที่ประชุมมีมติเลือก นายสุรศักดิ์ พัยพิเสียง เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และ  
นางผ่องศรี บุญเรือง เป็นเลขานุการกรรมการแปรญัตติ
- ๒) ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติไว้ต่อเลขานุการสภา หรือประธานกรรมการ  
แปรญัตติ หรือ เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ตามห้วงเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่ วันที่ ๙  
- ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
- ๓) คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วเห็นว่าร่างข้อบัญญัติทั้ง ๖ เรื่องนี้  
มีที่มาจากร่างที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย จัดทำขึ้นไว้ เพื่อให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบัญญัติ ใช้บังคับในท้องถิ่น  
ประกอบกับได้มีการปรับให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทพื้นที่แล้ว น่าจะเป็น  
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นเครื่องมือการทำงานตามอำนาจหน้าที่ให้  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติให้คงร่างเดิมไว้ตามที่สภาได้มีมติรับหลักการแห่ง  
ร่างไว้เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

**ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดหรือผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถาม กรณีอื่นอีกหรือไม่

**นายสุทธิชัย ปุกแก้ว** สมาชิกสภา อบต.เวียงห้า (เขต ม.๗) สอบถามว่าจะใช้เวลาเท่าไร  
ถึงจะมีผลใช้บังคับ

**เลขานุการสภา** ตามขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อสภาให้ความเห็นชอบตราเป็น  
ข้อบัญญัติแล้ว ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ ในขั้นตอนนี้ใช้เวลา ประมาณ  
๑๕ วัน หากนายอำเภอให้ความเห็นชอบก็จะส่งกลับคืนมาให้นายก อบต.ลงนาม แล้ว  
ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาราว  
๔๕ วัน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ขั้นตอนการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้เวลา  
หลายเดือนหรือเป็นปี

**ประธานสภา** ขอมติความเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ ตามความเห็น/ข้อเสนอของ  
คณะกรรมการแปรญัตติ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ด้วยคะแนน ๗ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออก  
เสียง ๑ เสียง

